



# สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph\_banpong@hotmail.co.th

2023



ทำทุกอย่าง  
ด้วยความรัก  
ไม่ทำอะไรทั้งนั้น  
ด้วยการฝืนใจ

“ Do all through love,  
nothing through constraint ”

นักบุญฟรังซิสแห่งซาเลส์  
St. Francis de Sales

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2023 ปีที่ 57 ฉบับที่ 3092

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา ปี A

พระวาจา (ยน.10:1-10)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่ไม่เข้าคอกแกะทางประตู แต่ปีนเข้าทางอื่นก็เป็นขโมยและโจร ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะ คนเฝ้าประตูยอมเปิดประตูให้เขาเข้าไป บรรดาแกะก็ฟังเสียงเขา เขาเรียกชื่อแกะของตนทีละตัว และพาออกไปข้างนอก เมื่อเขาพาแกะออกไปหมดแล้ว เขาจะเดินนำหน้า และแกะก็ตามไปเพราะจำเสียงของเขาได้ แกะจะไม่ตามคนแปลกหน้าเลย แต่จะหนีจากเขา เพราะไม่รู้จักเสียงของคนแปลกหน้า”

พระเยซูเจ้าตรัสอุปมาเรื่องนี้ให้คนเหล่านั้นฟัง แต่เขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นหมายถึงสิ่งใด

พระเยซูเจ้ายังตรัสกับเขาอีกว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เราเป็นประตูคอกแกะ ทุกคนที่มาก่อนหน้าเราเป็นขโมยและโจร แต่แกะมิได้ฟังเสียงของเขาเหล่านั้น เราเป็นประตู ผู้ที่เข้ามาทางเราก็จะรอดพ้น เขาจะเข้าจะออกและจะพบทุ่งหญ้า ขโมยยอมมาเพื่อขโมยฆ่าและทำลาย เรามาเพื่อให้แกะมีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์”

ครอบครัวของคุณประกอบ - คุณสร้อยมุกข์ ทรัพย์เย็น

สร้างอุทิศแด่

เมลกีออร์ มงส์ ทัพศาสตร์ - เทเรซา เกษร ทรัพย์เย็น

**หัวข้อ** พระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ประทับอยู่เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีต่อไป  
**ธรรมล้ำลึก** พระคริสตเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางประชากรใหม่ในผู้แทนของพระองค์  
**ท่วงที** การรับใช้และการฟัง  
**การดำเนินชีวิต** เราจะรับใช้ผู้ที่อยู่รอบข้างด้วยการรับฟังและช่วยเหลือทุกครั้งที่มีโอกาส



**บทอ่านที่หนึ่ง** : - กจ 2:14ก, 36-41

นักบุญเปโตรพูดกับประชาชนว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสตเจ้า ท่านแนะนำเขาให้กลับใจและรับศีลล้างบาป เพื่อจะได้รับการอภัยบาปและรับพระพรของพระจิตเจ้า วันนั้นมีคนเชื่อและรับศีลล้างบาปเพิ่มขึ้นอีกประมาณสามพันคน

**บทอ่านที่สอง** : - 1 ปต 2:20ข-25

เมื่อเรามีความทุกข์ยากลำบาก ให้เราเลียนแบบพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับความทรมาน การดูถูกเหยียดหยาม และรับแบกบาปของเราไว้ในพระวรกายของพระองค์ ให้เรากลับมาหาพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี

**พระวรสาร** : - ยน 10:1-10

พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี พระองค์ทรงรู้จักแกะของพระองค์ ทรงพาและนำเขาไปในที่ที่ปลอดภัย เพื่อให้เขามีชีวิตอย่างสมบูรณ์ พระองค์ทรงเป็นประตู ผู้ที่เข้ามาทางพระองค์ก็จะรอดพ้น



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2023

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อชินวัฒน์	คามิลเลียน	คุณอรพรรณ - คุณชัชชไม	คุณมาลี	คุณณัฏฐ
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณกรนุช	คุณพรทิพย์ - คุณสงวน	คุณประไพ	คุณวารินทร์
19.00 น.	คุณพ่อวัฒนา	กัตบุรุษ	คุณกุลธิดา - คุณอุมาพร	คุณจุฑาทิพย์	คุณวิจิตร



## จาก... เจ้าวัด

### ไม้แปลกหน้า

อย่างก้าวของคนแปลกหน้า  
 ก่อเกิดแผ่นดินแห่งความหวาดระแวงและสงสัย  
 อย่างก้าวของชุมพวาบาล  
 นำพาสายลมแห่งความอึดมิสุข และมันคงปลอดภัย  
 เขาเรียกแกะด้วยชื่อ... พาสู้พินทุญาเขียวสด  
 เขาเดินหน้าหน้า... แกะรู้จักเสียงของเขา  
 เขายอมสละชีวิตเพื่อแกะของตน

พระองค์มีไ้คนแปลกหน้า  
 มีไข่มนุษย์ต่างดาวที่ปรากฏตัวยามค่ำคืน ห่อหุ้มด้วยความแตกต่าง  
 พระองค์ทรงเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ชาติ  
*ทรงเสด็จมาสู่บ้านเมืองของพระองค์*  
*แต่ประชากรของพระองค์มิได้อันรับ*  
 ทรงเกิด และเติบโตในหมู่ประชากร  
 ทรงหลังน้ำตา... ในวันนั้นที่มนุษย์ชาติเจ็บปวดร้องไห้  
 ทรงร่วมเสียงหัวเราะ... ในวันนั้นที่ดอกไม้อาบฝนแผ่นดินแห่งหัวใจมนุษย์

พระองค์ทรงรับการดูหมิ่น แต่มิเคยตอบโต้  
 ทรงเป็นทุกขเจ็บปวด แต่... ไม่เคยแก้แค้น  
 เพราะทรงวางทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระบิดา  
 ทั้งหมดนี้ มิได้บังแสดงการเป็น *ยอดมนุษย์*  
 แต่... ประกาศถึงหนทางการเป็น *มนุษย์* ของพระองค์  
 มนุษย์... ผู้กล่าวความจริงอย่างสงบนิ่ง และหนักแน่น  
 แม้น้อยต่อหน้าศัตรูผู้โกรธแค้น และมุ่งทำร้าย  
 มนุษย์... ผู้เลี้ยงฝูงชนที่ขาดแคลนจนอึดมิหลน  
 ...ผู้รักและเห็นใจฝูงชนที่ทนทุกข์  
 ...ผู้มีหัวใจอิสระจากรอยเจ็บปวดของอดีต  
 ในมนุษย์ผู้  
 ...ที่มนุษย์ชาติได้รู้จักเสียงแห่งความรักนิรันดรกาลของพระบิดา *ฮู้*

น. สาราจิตต์



จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



## พระเยซูเจ้า ผู้เลี้ยงแกะที่ดี

ภาพพจน์เรื่องผู้เลี้ยงแกะและฝูงแกะรู้จักแพร่หลายในพระคัมภีร์ ตั้งแต่แรกเริ่มชาวฮีบรูมองว่า พระเจ้าคือผู้เลี้ยง ทรงเลี้ยงดูพวกเขา *ดุจลูกแกะ* (สดด 23) ต่อมาคำว่า "ผู้เลี้ยงแกะ" ได้ใช้หมายถึงผู้นำชาวยิว ซึ่งเป็นตัวแทนของพระยาห์เวห์ในโลก แต่ในความเป็นจริงผู้เลี้ยงแกะเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงที่ดีสมกับเป็นตัวแทนของพระองค์ ในพันธสัญญาใหม่พระเยซูเจ้าทรงเรียกผู้ติดตามและฟังพระองค์ว่า "ฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง" (มก 6:34) และได้เปิดเผยว่าพระองค์เป็น "ผู้เลี้ยงแกะที่ดี" (ยน 10:11)



พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงเปรียบเทียบให้เห็นว่าทรงเป็นทั้ง "ผู้เลี้ยงแกะ" และ "ประตูคอกแกะ" การเป็นผู้เลี้ยงแกะแสดงความเป็นเจ้าของแกะซึ่งต่างจากคนรับจ้างทั่วไป ทรงเรียกชื่อแกะแต่ละตัว แกะเหล่านั้นจำเสียงพระองค์ได้ ประการสำคัญ พระองค์ทรงยอมตายเพื่อฝูงแกะ ส่วนการเป็น "ประตูคอกแกะ" แสดงถึงความเป็นผู้นำของพระองค์ในการนำฝูงแกะมาหาพระบิดาเจ้า และปกป้องคุ้มครองแกะให้ปลอดภัย

"เราเป็นประตู ผู้ที่เข้ามาทางเราก็จะรอดพ้น" (ยน 10:9) นั้นหมายความว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นหนทาง เป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ และทรงเชิญเราให้เดินตรงไปยังพระองค์ ผ่านทางพระองค์ เราได้รับการช่วยให้รอด เพราะพระองค์คือหนทางนำไปสู่ชีวิตสมบูรณ์ครบครัน ผ่านทางพระองค์เท่านั้น ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับฝูงแกะคือพระศาสนจักร และได้รับการพิทักษ์คุ้มครองให้ได้รับความรอด

## ข้อคิดสำหรับเรา

**ประการแรก** เราต้องเป็นผู้เลี้ยงและผู้นำที่ดี เราสามารถเป็นผู้เลี้ยงที่ดีได้ในความรักต่อเพื่อนพี่น้อง อธิษฐานภาวนาเพื่อเขา ให้เวลาและใช้พระพรพิเศษที่มีเพื่อผู้อื่น ดูแลและปกป้องเขาให้ได้รับความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ บิดามารดาต้องดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างดีแก่บุตรหลานและเลี้ยงดูพวกเขาให้เติบโตในความเชื่อคริสตชน ส่งเสริมความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครอบครัว สังคมหรือหมู่คณะ

**ประการที่สอง** เราต้องเป็นแกะดีในฝูงของพระเยซูเจ้า ด้วยการฟังเสียงผู้เลี้ยงของเรา อย่างบิดามารดา ครูอาจารย์ เจ้าอาวาส หรือพระสังฆราช ปฏิบัติตามคำแนะนำและร่วมมือกับท่านในงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ไม่หลงไปตามเสียงอื่น เช่น เสียงของความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนัง ความมักได้เห็นแก่ตัว หรือความสะดวกสบายฝ่ายโลก

**ประการที่สาม** เราต้องอธิษฐานภาวนาเพื่อกระแสเรียกและชีวิตผู้อภิบาล พระศาสนจักรกำหนดให้สัปดาห์นี้เป็นเวลาของการอธิษฐานภาวนาเพื่อกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ และชีวิตแห่งการอุทิศตนเพื่อพระเจ้า คริสตชนแต่ละคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกระแสเรียก “แม้เราเป็นนักบวชหรือพระสงฆ์ไม่ได้ แต่เราสามารถสนับสนุนใครบางคนให้เป็นนักบวชหรือพระสงฆ์ที่ดีได้”

พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ทรงรักและรู้จักแกะทุกตัว ทรงดูแลเอาใจใส่แกะแต่ละตัวอย่างดี และทรงปกป้องฝูงแกะจากสุนัขป่าและอันตรายด้วยชีวิตของพระองค์ ไม่ทิ้งฝูงแกะหนีไปปล่อยให้แกะอยู่ตามยถากรรม หรือเผชิญอันตรายตามลำพังเหมือนผู้รับจ้างทั่วไป แต่ทรงทำทุกอย่างเพื่อให้แกะทุกตัวปลอดภัยและไม่กระจัดกระจายไป เพื่อว่า “จะมีแกะเพียงฝูงเดียว และผู้เลี้ยงเพียงคนเดียว” (ยอห์น 10:16)

คริสตชนต้องมีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าและฟังเสียงของพระองค์ผ่านทาง การอธิษฐานภาวนา การอ่านพระคัมภีร์ และการร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ศิษย์พระคริสต์ต้องเลียนแบบความรักของผู้เลี้ยงแกะที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้อื่น ดำรงตนในความรักของพระองค์ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักซึ่งกันและกัน “ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยอห์น 13:35)



1. บิดาเจ้าจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ
2. บิดาเจ้าจะเคารพเชื่อฟังผู้ที่อาวุโสกว่าด้วยความนอบน้อม
3. บิดาเจ้าจะรักและรับใช้เพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้าง



หากชีวิตเปรียบการเดินทาง  
จงให้ความดีอยู่คู่ขนานกับการดำเนินชีวิตเสมอ  
ตราบนสุดปลายทางของเราแต่ละคน

## ช่างตีเหล็กและปีศาจ

ที่มา... พาร์เวร์กเม

มีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นช่างตีเหล็กที่ยากจนมาก เขากำลังจะอดตาย แต่แล้วโชคชะตาก็พาเขามาพบกับปีศาจตนหนึ่ง ซึ่งยื่นข้อเสนอให้เขาว่า จะให้เหรียญทองจำนวนมากแก่เขา ถ้าเขายอมมอบวิญญาณให้ในอีกสามปีให้หลัง ช่างตีเหล็กคิดว่า ยังไงเสียตัวเขาเองก็จะอดตายอยู่แล้ว ได้เงินทองมาซื้ออาหารกินและตายในอีกสามปีก็ยิ่งดีกว่าตายตอนนี้ จึงยอมเซ็นสัญญามอบวิญญาณให้ปีศาจ

และเมื่อได้เหรียญทองมา ช่างตีเหล็กก็รับนำมันแลงเงินได้จำนวนมาก เขาตรงไปตลาดซื้ออาหารมารับประทาน เมื่ออิ่มหนำดีแล้ว จึงเห็นว่าเงินที่แลงมาจากเหรียญทองคำยิ่งเหลืออยู่จำนวนมาก เขาจึงไปหาซื้อเครื่องมือช่างอย่างตีเหล็กต่อ คราวนี้มีคนมาจ้างให้เขาทำงานมากมาย จนในที่สุดเขาก็กลายเป็นเศรษฐีระหว่างนั้นนักบุญเปโตรได้ยินข่าวลือเรื่องฝีมือของช่างตีเหล็ก จึงเดินทางมาจ้างงานเขาให้ตีไม้กางเขนให้อันหนึ่งเมื่อถึงเวลาใดหมาย ช่างตีเหล็กได้ทำไม้กางเขนเหล็กออกมางดงามมาก ไม้กางเขนเหล็กนั้นสวยงามเกินกว่าที่ทำนักบุญคาดหมายไว้ จึงเป็นที่ดีใจอย่างมากของทำนักบุญเปโตร ทำนจึงให้ช่างตีเหล็กขอพรที่จะเป็นจริงได้สามประการ ช่างตีเหล็กจึงขอ... : ถูงตะปู ที่ถ้าว้งมือลงไปแล้ว จะถอนมือไม่ออกจนกว่าช่างตีเหล็กจะอนุญาต : ชุดโต๊ะอาหาร ที่ถ้างั้แล้ว จะลุกไม่ได้จนกว่าช่างตีเหล็กจะอนุญาต และ... : ต้นแอปเปิ้ลที่ถ้างั้ขึ้นไปแล้ว จะลงไม่ได้จนกว่าช่างตีเหล็กจะอนุญาต

เมื่อเวลาผ่านไปสามปี ถึงเวลาที่ปีศาจจะมารับวิญญาณของเขา ช่างตีเหล็กก็ได้นั่งรอปีศาจอยู่ที่ชุดโต๊ะวิเศษนั้น โดยเอามือข้างหนึ่งกุมถูงตะปูไว้ด้วย เมื่อปีศาจตนนั้นมาถึง ช่างตีเหล็กก็เชื่อเชิญให้ปีศาจนั่งลงที่ชุดโต๊ะวิเศษ และสนทนากับปีศาจว่า เขามีบางสิ่งที่วิเศษจะเสนอแลงกับวิญญาณของเขา แต่ปีศาจร้ายปฏิเสธทันที มันบอกว่าสิ่งของทั้งสิ้นในโลกไม่ได้เป็นที่ปรารถนาของมันเลย ที่มีแต่ต้องการมีเพียงวิญญาณของมันเท่านั้น


ช่างตีเหล็กเลื่อนถูงตะปูไปไว้ตรงหน้าปีศาจ เขาบอกให้ปีศาจลองลึงของในถูงดูก่อน ถ้าปีศาจไม่พอใจในของสิ่งนั้น เขาจะไม่ต่อรองใด ๆ อีกเลย เมื่อปีศาจหลงกลและลึงของในถูงดู มันก็ไม่สามาถถอนมือออกจากถูงได้ หรือแม้กระทั่งจะลุกจากเก้าอี้ได้เลย ช่างตีเหล็กจึงบอกให้ปีศาจเอาสัญญาแลงวิญญาณออกมาให้เขา เพื่อแลงกับอิสระจากถูงตะปูและเก้าอี้ ปีศาจรีบทำตามทันที เมื่อช่างตีเหล็กได้สัญญา เขาก็รีบโยนมันเข้าเตาเผา เผาทำลายมันจนหมดไหม้ แล้งจึงเอ่ยปากอนุญาตให้ปีศาจเป็นอิสระ ฝ่ายเจ้าปีศาจซึ่งตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็รีบผละออกจากเก้าอี้และตรงดิ่งไปทางหน้าต่าง หมายจะรีบกระโดดออกไป แต่แล้วร่างของมันก็ติดอยู่ที่ยอดต้นแอปเปิ้ลที่ได้รับพรจากทำนักบุญอีกครั้ง...คราวนี้ปีศาจตกใจกลัวช่างตีเหล็กมาก มันอ้อนวอนให้ช่างตีเหล็กปล่อยมันไป ช่างตีเหล็กจึงได้ที ชู่ก้าจับเจ้าปีศาจว่า ตั้งแต่ไปอย่ามาให้เห็นหรือยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเขาอีก แล้งจึงอนุญาตให้เจ้าปีศาจไปได้ หลังจากคืนนั้นแล้ง เจ้าปีศาจก็ไม่เคยปรากฏตัวให้ช่างตีเหล็กเห็นอีกเลย และเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับช่างตีเหล็กนี้ ก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ให้ช่างตีเหล็กไม่ประมาทในชีวิต แล้งตั้งหน้าตั้งต้ามูมานะทำงานอย่างสุจริตตลอดไปจนแก่เฒ่า >>>




## ประกาศ

## สรุปข่าว





 **วันอาทิตย์พระเยซูเจ้าชายชุมพาบาสที่ดี BONUS PASTOR (เก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา)**  
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2023 เป็นวันอาทิตย์พระเยซูเจ้าชายชุมพาบาสที่ดี ทางวัดจะเก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา ครั้งแรก เพื่อช่วยเหลือกิจการของวัด ครั้งที่สอง เพื่อบำรุง พัฒนา ปรับปรุง และเสริมสร้างพระศาสนจักรให้ชาวดีและความรักของพระเยซูเจ้าชายชุมพาบาสที่ดีไปถึงพี่น้องทุกคนทั่วโลก

 **วันศุกร์ต้นเดือน**  
ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ใน วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 (วันศุกร์ต้นเดือน) เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ตอนเช้ามีการส่งศีลมหาสนิทแก่ผู้เจ็บป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดตามปกติ แต่สิ่งสำคัญขอให้แต่ละคนได้เตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วย

 **ประชุมกลุ่มเซอรั่า**  
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 หลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มเซอรั่าประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง


 **ฉลองวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม**  
ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ใน วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2023

 **ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ**  
ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ใน วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการแห่ไปยังอนุสาวรีย์นักบุญโยเซฟด้านหน้าวัด

 **ประกาศศีลสมรส**  
นายโรเบิร์ต ฉัตรชัย เสนางค์นารถ บุตรของ นายยาโกเบ นฤชัย และ นางเทเรซา ประไพ เสนางค์นารถ จะเข้าพิธีสมรสกับ นางสาวพรนรินทร์ ลิ้มฐาสีทธิสกุล ธิดาของ นายวิษณุ และ นางวันดี ลิ้มฐาสีทธิสกุล (ชาว จ.ราชบุรี) ใน วันเสาร์ที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2023 เวลา 15.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



ทางวัดขอแสดงความยินดีและร่วมใจภาวนาให้ พี่น้องท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวางสำหรับผู้สมรสนี้ กรุณาแจ้งให้คุณพ่อเจ้าวัดหรือพระสังฆราชทราบโดยตัวก่อนที่ทั้งคู่จะเข้าสู่พิธีสมรส

 **ข่าวมรณะ**

สกอลัสติกา พัชรี ชิตเดริอ พระได้รับไปเมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน ค.ศ. 2023 รวมอายุได้ 90 ปี ครอบครัวยังได้นำศพของท่านมาตั้งสวดที่วัดเก่า และในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2023 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีมิสซาปลงศพ และเคลื่อนศพไปฝัง ณ สุสานของวัด ขอคำภาวนาอุทิศแด่พี่น้องของเราที่ได้จากไป

# ปฏิทิน พิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	เมษายน - พฤษภาคม 2023 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 30 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา สุขสำราญสำหรับสุขภาพและกิจการ ครอบครัวคุณสมภพ แสงเทียน สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระ	คุณนงลักษณ์ วัด คุณชนิดา สังขรัตน์
จันทร์ที่ 1 19.00 น.	น.โยเซฟ กรมกร (วันแรงงานแห่งชาติ) สุขสำราญสำหรับครอบครัวคิดรุ่งเรือง สุขสำราญสำหรับสุขภาพ คุณวิลเลียม อริยะวุฒิพันธ์ อุทิศแด่ เลอาเรเนต จำลอง - เปโตร ณรงค์ - โยเซฟ สมเกียรติ - อักษณส จามาริ - มาริอา นารุณ ระดมกิจ	น.น. คุณวิลเลียม อริยะวุฒิพันธ์ คุณนที ระดมกิจ
อังคารที่ 2 19.00 น.	ระลึกถึง น.อากาเนีย พระสืบรมราชและนักปราชญ์ อุทิศแด่ เมลกีออร์ มนัส ทักษาศตร์ (ครบ 52 ปี) อุทิศแด่ มาริอา เฌกั้ง ว่องวิทย์ อุทิศแด่ อามาโต อนันต์ - มาริอา จำ แข็งกิจ	คุณประกอบ - คุณสร้อยมุกข์ ลูก - หลาน คุณชูศรี ชมเอ
พุธที่ 3 19.00 น.	ฉลอง น.เป็ลป และ น.ยากอบ อัครสาวก อุทิศแด่ คาทารีนา ประภา แซ่อึ้ง - คาทารีนา นวลศรี คำชนะ อุทิศแด่ เบเนดิกโต สุพร - อักษณส ทองใบ ตั้งสังฆกรรม และญาติพี่น้อง อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระ	คุณเสรินทร์ ตั้งสังฆกรรม ลูก - หลาน คุณนรเสฏฐ์ - คุณมนลธิชา
พฤหัสบดีที่ 4 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา (วันฉัตรมงคล) สุขสำราญสำหรับสุขภาพและกิจการ ครอบครัวคุณสรารุช แสงเทียน อุทิศแด่ เปโตร เอ็ง ศรีประโหมง - ยอห์น บอสโก สมเกษม เปรมอนันต์ อุทิศแด่ มาริอา พ้า - เปโตร กนกโชติ มีแก้วตรี	คุณนงลักษณ์ คุณวีราพร บุญญฤทธิ คุณรุ่งนภา มีแก้วตรี
ศุกร์ที่ 5 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา (วันศุกร์ต้นเดือน) สุขสำราญสำหรับผู้สูงอายุ อุทิศแด่ เพเรซา เกษร ทรัพย์เย็น (ครบ 46 ปี) อุทิศแด่ ซีมอน หมง - อันนา หมายจี และญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ	กลุ่มผู้สูงอายุ คุณประกอบ - คุณสร้อยมุกข์ คุณอุมาพร
เสาร์ที่ 6 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา โมทนาคุณแม่พระ อุทิศแด่ อากาธา ประไพ ศรีสุกใส อุทิศแด่ มาร์ติน รณศักดิ์ สายวงศ์นวล - มอนีกา สุเพ็ญ ทรัพย์เย็น อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระ	คุณอำนาจ ประสูตรแสงจันทร์ ครอบครัวศรีสุกใส ลูก - หลาน คุณบุญอิม ทักษาศตร์